



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๖ มูลค่าข่าว ๑๕๓,๗๓๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ติดชายแดน จ.สระแก้ว

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆ นี้ที่ จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบุร่ง 1 ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษา จำนวน 116 คน ประชาชน จำนวน 3 คน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี มีนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษา จำนวน 70 คน ประชาชน จำนวน 35 คน โดยมีทีมแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมกว่า 30 คน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรม รวมถึงการให้สุขศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยแจกความสะอาดของมือที่เป็นจุดเริ่มต้นของสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนทั้ง 2 แห่ง

นางดวงใจ ชัชวรัตน์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดงานสิทธิประโยชน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กล่าวถึงการปฏิบัติงานในครั้งนี้ว่า ทำหน้าที่ในการบันทึกและจัดทำข้อมูลสถิติของนักเรียนและประชาชนที่มาใช้บริการตรวจรักษาของหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ช่วยทำทัตผลการต่างๆ เช่น การทำแผล และช่วยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของอาการเจ็บป่วย ซึ่งจากการได้มีโอกาสร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ หลายครั้ง รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และรู้สึกปลาบปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ แม้บางครั้งระยะทางจะไกลมากและความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อเลยสักครั้ง นับตั้งแต่ว่าเด็กนักเรียนและ



ดวงใจ ชัชวรัตน์

ประชาชนในพื้นที่พวกเขาลำบากยิ่งกว่าเราในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข บางพื้นที่ที่รถกันดารมากเมื่อประชาชนถึงคราวเจ็บป่วยกว่าจะไปถึงสถานพยาบาลก็ใช้เวลาเดินทางเป็นวัน

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานฯ จึงเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงทั้งต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจรักษาและผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน โดยได้รับการตรวจและดูแลสุขภาพเบื้องต้น การตรวจสุขภาพทำให้ค้นพบอาการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อน เช่นความดันโลหิตสูง ก็จะได้รับ การรักษาก่อนที่อาการจะลุกลามมากขึ้น เด็กนักเรียนและประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพของช่องปาก เช่น การขูดหินปูน การถอนฟัน ซึ่งการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากสุขภาพเหงือกและฟันไม่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้เนื่องรับประทานอาหารได้ไม่ครบ 5 หมู่ โดย





เฉพาะเด็กนักเรียนหากขาดอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้เติบโตของร่างกายและพัฒนาการ นอกจากนี้เด็กนักเรียนและประชาชนจะได้รับการดูแลรักษาโดยทีมแพทย์ รวมทั้งได้รับยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ พบว่าสุขภาพของเด็กนักเรียนโดยทั่วไปมีสุขภาพดี ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือสุขภาพช่องปาก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ส่วนประชาชนทั่วไปจะพบปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เนื่องจากการทำงานหนัก

การที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ บริการตรวจรักษานักเรียนและราษฎร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยควบคู่ไปกับการตรวจรักษา รู้สึกสำนึกในแนวพระราชดำริที่สอนให้รู้จักการเสียสละ ได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ไม่ว่าจะเด็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ ล้วนทำให้ใจเป็นสุขเสมอ